



คำแนะนำสำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมการวิจัย

ชื่อโครงการศึกษา : การป้องกันและลดการติดเชื้อเฮอไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา

วัยรุ่นในปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้จากแนวโน้มการระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการลดพฤติกรรมที่เสี่ยงของวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรกระทำ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นที่มีความหลากหลายซับซ้อนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในสถานบันการศึกษา

การศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร

การศึกษานี้เป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งน้องๆ จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดแก่ผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้

น้องๆ จะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้

น้องๆ ไม่ต้องเสียประโยชน์ใดๆ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของน้องๆ จะไม่มีผลต่อการเรียน จะถูกปกปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยในระดับบุคคลและสถานศึกษา แต่จะถูกนำมาวิเคราะห์รวมกันและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นน้องๆ ไม่ต้องเขียนชื่อ ไม่ต้องลงรหัสใดๆ ในแบบสอบถามนี้ โดยการตอบแบบสอบถามจะใช้เวลา 30-45 นาที ขอให้น้องๆ ตอบให้ครบทุกข้อ เพราะข้อมูลที่ได้จากน้องๆ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาระดับชาติครั้งนี้ หากน้องๆ ตอบเสร็จแล้วจะได้รับของที่ระลึกจากโครงการ หากน้องๆ มีข้อสงสัยต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือความช่วยเหลือ สามารถบอกได้หลังสิ้นสุดการตอบแบบสอบถามอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งทางโครงการฯ จะดำเนินการช่วยเหลือน้องๆ ค่ะ (ต่อด้านหลัง)

การเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จะมีอันตรายไหม

ขอให้น้องๆ คอบแบบสอบถามตามความจริง และตอบให้ครบทุกข้อเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งผู้วิจัยเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รับทราบข้อมูล ดังนั้นการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอันมาจากการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

น้องๆ จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าจะเข้าร่วมโครงการฯ

หากน้องๆ สนุกใจเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ ขอให้น้องๆ ตั้งใจทำแบบสอบถามที่พี่ๆ จะแจกให้ต่อไปนี้ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา

น้องๆ จะทำอย่างไรหากไม่ต้องการเข้าร่วมการศึกษาหรือหากเปลี่ยนใจระหว่างการเข้าร่วมครั้งนี้

หากน้องๆ ไม่ต้องการเข้าร่วมแบบสอบถาม สามารถออกจากกรวิจัยครั้งนี้ได้โดยไม่มีผลเสียใดๆ และหากสนุกใจเข้าร่วมการศึกษาและเกิดเปลี่ยนใจภายหลัง สามารถถอนตัวจากการศึกษาได้ตลอดเวลา การตัดสินใจไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียใดๆ

<p>หากมีคำถามเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ น้องๆ สามารถติดต่อ</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ฟองแก้ว ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 94-5033 ในวันและเวลา ราชการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 01-8831489</p>	<p>หากน้องๆ มีคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย สามารถติดต่อ</p> <p>ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 94-5033 ในวันและเวลา ราชการ</p>
--	---